

เปิดประวัติ 'จุน วรวิทย์' จากลูกจ้างร้านขายข้าวสาร สู่เจ้าของพัฒลม 'ฮาดารี'

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 - 12:48 น.



เปิดประวัติ 'จุน วรวิทย์' จากลูกจ้างร้านขายข้าวสาร สู่เจ้าของพัฒลม 'ฮาดารี'

เรียกว่าเป็นกระแสชื่นชมในโลกออนไลน์ หลัง เฟซบุ๊ก Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital ของโรงเรียนพยาบาลรามธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นภาพเช็กศนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขากอนนประชาอุทิศ ชื่อ บัญชี นายจุน วรวิทย์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฮาดารี อีเลคทริค จำกัด สั่งจ่ายมูลนิธิรามธิบดี จำนวนเงิน 900 ล้านบาท

- **เจ้าของแบรนด์พัฒลมชื่อดัง บริจาค 900 ล้าน ให้ รพ.รามธิบดี**
- **แพทย์ราชวิถี เล่าเรื่อง 'เจ้าของฮาดารี' ที่ไม่ต่างจากในข่าว**



สำหรับนายจุน วรวิทย์ เกิดเมื่อ 7 พฤษภาคม 2480 ที่กรุงเทพมหานคร ในวัยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือในระบบโรงเรียน ทำให้ไม่มีคุณสมบัติทางการศึกษา นายจุน ได้ศึกษาภาษาไทยด้วยตนเอง และศึกษาภาษาจีน จากครูที่สอนพิเศษตามบ้าน ได้เริ่มทำงานเป็นลูกจ้างกวาดพื้นร้านขายข้าวสาร ส่งออกต่างประเทศ ที่ถนนสีพระยา ตั้งแต่อายุได้ 12 ปี

ก่อนจะเริ่มทำอาชีพต่างๆ ทั้ง ช่างทำทอง ชั้บรดโดยสารรับจ้าง ลูกจ้างร้านทำป้ายพลาสติก ลูกจ้างโรงกลึง ช่างทำแม่พิมพ์สำหรับฉีดงานพลาสติก จึงได้เห็นช่องทางธุรกิจ ออกแบบและผลิตของเล่นเด็ก ออกจำหน่าย ตั้งแต่อายุ 28 ปี และด้วยมีความรู้เรื่องการฉีดพลาสติก จึงได้นำความคิดมาผลิตโครงพัฒลมพลาสติก ซึ่งสมัยก่อนโครงล้วนทำด้วยโลหะอลูมิเนียม ก่อนเสนอขายชิ้นงานให้กับโรงงานผลิตพัฒลมที่มีขณะนั้น จนกลายเป็นที่แพร่หลาย



ต่อมา ได้ไปเรียนรู้การพันมอเตอร์ที่ได้หวั่น ก่อนนำมาผลิตพัฒลม ที่ใช้ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหมด ออกจำหน่ายของตัวเอง แรกใช้ยี่ห้อว่า K และ TORY กระทั่งอายุได้ 52 ปี จึงผลิตพัฒลมยี่ห้อ ฮาดารี ออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก กระทั่งมีผลิตภัณฑ์พัฒลมทุกประเภท เครื่องฟอกอากาศ และเครื่องซักผ้าขนาดเล็กสุดลาด

ในบางช่วงจะประสบวิกฤตทางการเงินเป็นอย่างมาก ก็ยังสามารถบริหารจัดการให้บริษัทผ่านพ้นมรสุมได้เป็นอย่างดี นำพาพนักงานเครือวรวิทย์กรุป กว่า 2,000 คน ส่งผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายทั่วประเทศ และต่างประเทศ มีส่วนแบ่งในตลาดพัฒลมในประเทศ กว่า 80%

ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่การบริจาคให้กับโรงพยาบาล 900 ล้านบาทเท่านั้น แต่ นายจุนได้บริจาคเพื่อการศึกษา และทางการแพทย์เสมอ โดยเมื่อ วันที่ 21 มีนาคม กองทุนฮาดารี เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา



2565 โดย คุณจุน-คุณสุนทรี วรวิทย์ และครอบครัว ยังได้มอบทุนการศึกษา 20 ล้านบาท ให้กับนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ ของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

